

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 27/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Đảng đoàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 5 năm (2015 - 2019). Theo đó, đến tháng 7/2019, toàn tỉnh có trên 152.000 công nhân viên chức

THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 27/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình, giải pháp tháo gỡ nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và phương án xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM đối với các huyện đang ký đạt chuẩn NTM năm 2019. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Theo rà soát của Sở Tài chính, đến nay, số vốn cần phải cân đối, bố trí tiếp cho 11 xã chưa về đích NTM là hơn 42 tỷ đồng. Trên cơ sở xác định số nợ đọng đó, Sở Tài chính đề xuất các giải pháp xử lý cụ thể đối với từng xã đồng thời đề xuất một

trong công nhân lao động; thiếu kinh nghiệm và phương pháp xử lý các kiến nghị, bức xúc của người lao động; vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp ở nhiều đơn vị còn yếu. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của tổ chức công đoàn trong thời gian qua và nêu các giải pháp để tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, trong đó tập trung thảo luận về việc Việt Nam đã và đang chuẩn bị các điều kiện gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với 3 nội dung cơ bản có lợi cho người lao động; bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; bảo vệ tổ chức chấp lao động tiếp tục được khẳng định. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn các cấp vẫn bộc lộ một số hạn chế trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng

trong công nhân lao động; thiếu kinh nghiệm và phương pháp xử lý các kiến nghị, bức xúc của người lao động; vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp ở nhiều đơn vị còn yếu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của tổ chức công đoàn trong thời gian qua và nêu các giải pháp để tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, trong đó tập trung thảo luận về việc Việt Nam đã và đang chuẩn bị các điều kiện gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với 3 nội dung cơ bản có lợi cho người lao động; bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động; những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tư nguyện, thiện chí. Vì vậy, tổ chức công đoàn cần

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về cơ chế ưu đãi cho các xã đã thực hiện xong trích lục, trích đo địa chính và giải phóng mặt bằng các khu đất dự kiến chuyển đổi mục đích sang khu dân cư. Đối với xây dựng NTM cấp huyện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thẩm định việc hoàn thành 9 tiêu chí của các huyện và tham mưu thành lập hội đồng thẩm định NTM cấp tỉnh trong tháng 9/2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ báo cáo tình độ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Thaco - Thái Bình. Đến ngày 26/8, UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất gửi tới các hộ gia đình, cá nhân của các xã An Thái, An Cầu và An Ninh. Về khu hạ tầng phục vụ tái định cư, đến nay đã hoàn

nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và báo cáo quan trắc môi trường hàng năm theo quy định.

Tuy nhiên, khi đoàn khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Xây lắp 1 - Xi nghiệp bê tông và Công ty Thương mại tổng hợp và Du lịch An Mỹ Đảng (cụm công nghiệp Trán Lãm) thì cả 2 doanh nghiệp đều có sai phạm về hồ sơ thủ tục, hoạt động không đúng mục đích được cấp phép, tự ý cho mướn nhà xưởng sản xuất mặt hàng chưa được cấp phép.

nhiệm đạt 89,9% chỉ tiêu giao, bảo đảm đủ 100% các đầu mối, đơn vị. Đội ngũ SQDB ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng, luôn nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2002 đến nay, Thái Bình được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác đào tạo SQDB bằng nguồn ngân sách địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ SQDB trong thời gian tới.

phải phát huy được vai trò để đáp ứng được các yêu cầu mà Công ước đã nêu ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tổ chức công đoàn các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động và yêu cầu các cấp công đoàn cần tập trung nghiên cứu các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và những nội dung yêu cầu của Công ước 98 để đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể theo tinh thần thảo luận và được tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động; khẩn trương rà soát, đánh giá, nắm bắt tâm

tư, nguyện vọng của người lao động tại các doanh nghiệp để giải quyết những bức xúc ngay tại cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, làn sóng đầu tư vào tỉnh ta có xu hướng ngày càng tăng, số người lao động cũng sẽ tăng lên, trong khi số doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần phải sớm thành lập tổ chức công đoàn để sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn để có những định hướng hoạt động cụ thể trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

NGUYỄN CƯỜNG

khai các bước liên quan đến đất nông nghiệp, từ ngày 15/9 sẽ chỉ trả tiền đền bù cho nhân dân; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Quỳnh Phụ tham mưu phương án xử lý trạm bơm, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương. Đối với việc di dân tái định cư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ lập các mốc thời gian cụ thể đối với các hộ dân thuộc diện di dời tại xóm 10, thôn Lương Cầu, xã An Cầu và khu tái định cư, liên hệ chặt chẽ với nhà đầu tư để chuẩn bị tốt phương án tài chính, nắm chắc tình hình tư tưởng trong dân, những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó có đề xuất để giải quyết thỏa đáng kiến nghị của nhân dân, từ đó giúp người dân sớm ổn định cuộc sống ở nơi mới; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện kịp thời đề xuất của huyện Quỳnh Phụ trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

MINH HƯƠNG

công nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Xây lắp 1 - Xi nghiệp bê tông phải hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung danh mục hoạt động sản xuất, thống nhất lại tên công ty; Công ty Thương mại tổng hợp và Du lịch An Mỹ Phát xác định lại ngành nghề sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi và hoàn thiện thủ tục đầu tư bảo đảm đúng luật.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những khó khăn các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp của thành phố đang phải đối mặt đồng thời chỉ rõ những sai phạm trong sử dụng đất, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Đồng chí đề nghị UBND thành phố rà soát lại thực trạng quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường, đề xuất phương án để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại 2 cụm

phương về công tác này, nhất là trong tuyển chọn, đào tạo SQDB. Thường xuyên rà soát, sắp xếp, bổ nhiệm SQDB bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt. Hàng năm tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên SQDB đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian; kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đưa công tác xây dựng SQDB ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, 19 tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

THÁI BÌNH Hai công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019

Trong 74 công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 vừa được công bố tại Hà Nội, Thái Bình vinh dự có hai công trình.

Đó là công trình, giải pháp “Áp dụng giá trị ứng dụng của điện tâm đồ và siêu âm tìm trong chẩn đoán vị trí tổn thương động mạch vành trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Trung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và “Thiết kế, chế tạo bộ đồ dùng dạy học đa năng cho trẻ mầm non” của tác giả

Thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019

59.835 HỘ VƯỢT QUA NGƯỠNG NGHÈO...

(*Tiếp theo trang 1*)

u đãi cho 221.149 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh với doanh số cho vay đạt 4.104.663 triệu đồng. Thông qua vốn tín dụng đã giúp 59.835 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; trên 71.000 hộ xây dựng được trên 181.000 công trình mới sạch, công trình vệ sinh bảo đảm môi trường; hơn 8.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chương trình học sinh, sinh viên; duy trì, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động; cho vay hỗ trợ xây dựng được 437 ngôi nhà cho hộ nghèo. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đang triển khai thực hiện 9 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ; đến ngày 30/6, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt 2.910.941 triệu đồng, chất lượng tín dụng bảo đảm, nợ xấu luôn duy trì ở mức thấp, nợ quá hạn chiếm 0,12%/tổng dư nợ, giảm 0,02% so với năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam đánh giá cao việc triển khai bài bản, chủ động, trách nhiệm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các địa phương tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để tăng cường nguồn vốn chính sách qua đó giúp người dân có điều kiện thụ hưởng tốt hơn tín dụng chính sách.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ngân hàng CSXH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW. Ngân hàng CSXH thực hiện tốt việc vận động, khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhân rỗi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi nhất để người nghèo tiếp cận tín dụng từ Ngân hàng CSXH. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương một cách bền vững; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn, hỗ trợ cơ sở vững chắc, điều kiện làm việc cho Ngân hàng CSXH; lồng ghép triển khai nguồn vốn CSXH trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân; Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

trong đó 60,4% trường đạt chuẩn mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Học sinh thành phố đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục dẫn đầu toàn diện phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đạt được trong những năm học qua, đặc biệt trong năm học 2018 - 2019. Đồng chí mong muốn trong năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục bằng việc kết hợp song song dạy chữ với dạy người. Phát động cán bộ, giáo viên tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, giáo dục với trí dẫn đạo trong phong trào giáo dục toàn tỉnh.

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

vợ chống trong giai đoạn hiện nay. Nhiều gia đình trong xã đã đăng ký thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Năm 2019, Thái Bình là 1 trong 12 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Cùng với xã Phú Lương, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) sẽ là địa phương được lựa chọn để thực hiện thí điểm bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh.

19 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ngay sau khi Nghị định số 26 của Chính phủ và các chế thông tư, hướng dẫn của các cấp về SQDB được ban hành, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, nền nếp các nội dung, các mặt công tác SQDB. Công tác tuyển chọn, đào tạo, bổ túc, huấn luyện SQDB được Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc,

chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm 100% chỉ tiêu. Các chế độ, chính sách đối với SQDB được thực hiện đầy đủ, theo đúng Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố lực lượng dự bị động viên bằng nhiều biện pháp thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, bổ

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia đối thoại về thực thi pháp luật lao động

Sáng ngày 27/8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về tình hình thực thi pháp luật lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết tháng 7/2019 toàn tỉnh có trên 6.900 doanh nghiệp, 855 chi nhánh và văn phòng đại diện đang ký hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 185.000 lao động. Những năm qua, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định về pháp luật lao động, qua đó đã cơ bản bảo đảm quyền lợi

chính đáng đối với người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật về lao động như: chế độ tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động và nợ bảo hiểm xã hội...

Tại hội nghị, đại diện cán bộ quản lý pháp chế của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo cục, vụ chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt một số chuyên đề về hợp đồng lao động, việc làm, tiền lương, kỷ luật lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... Đại diện

các doanh nghiệp cũng trao đổi, thảo luận về những vướng mắc, băn khoăn của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết chế độ, quyền lợi của người lao động; mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, vấn đề vi phạm hợp đồng lao động, xử lý, kỷ luật lao động vi phạm...

Thông qua hội nghị nhằm giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, từ đó nâng cao đời sống của người lao động.

ANH THƯ

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG